

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีอาจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความเมตตากรุณาและช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่านที่ผู้วิจัยจะได้กล่าวนามและมีได้กล่าวนามดังต่อไปนี้

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่าน ดร.สุริย์ฉาย พลวัน ที่ได้สละเวลาอันมีค่าเพื่อรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ ดร. สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านพันตำรวจเอก ดร. คมสัน สุขมาก และ ดร.พุดิพงษ์ หุ่นโตภาพ ที่ได้สละเวลาอันมีค่า เพื่อรับเป็นประธานกรรมการและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยให้คำปรึกษาและคำแนะนำจนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วง ตลอดจนท่านอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้และการศึกษาที่ดีแก่ผู้วิจัย

ขอขอบพระคุณท่านพันตำรวจเอก ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านจากกลุ่มงานกฎหมาย กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี ที่ได้ให้ข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งความรู้เกี่ยวกับที่มา รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการจัดทำและนำเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยเข้าใจถึงเจตนารมณ์ที่จะนำมาตราการการเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลการสื่อสารของประชาชนมาใช้ในงานตำรวจ จึงเป็นที่มา แห่งการศึกษาและเสนอแนะปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ ฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งเชื่อว่าหากร่างดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายการทำงานด้านการสืบสวนสอบสวนอันเป็นต้นธารแห่งความยุติธรรม และถือเป็นหัวใจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ได้อบรมสั่งสอน ที่ให้ความรักความอบอุ่น และอุปการะเลี้ยงดูผู้วิจัยมาเป็นอย่างดี และขอขอบคุณภรรยาและลูกๆ ที่ได้ให้กำลังใจเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของผู้วิจัย และขอขอบคุณเพื่อนๆ สำหรับความช่วยเหลือที่ดีที่ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะมีประโยชน์ต่องานวิชาการในด้านใดด้านหนึ่ง ผู้วิจัยขอมอบให้เป็นกตเวทิตาแก่บุพการี และท่านอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัย แต่หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

ร้อยตำรวจเอกพิทยา คำแหงพล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม